



Liên minh mạng lưới các đô thị Châu Á bền vững

Liên minh mạng lưới các đô thị Châu Á bền vững (SAUNAC) được tài trợ bởi chương trình ERASMUS+ của Liên minh Châu Âu là chương trình hợp tác giữa 5 trường đại học thuộc Liên minh Châu Âu và 6 trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Những hoạt động của dự án nhằm nâng cao năng lực cho các trường đại học ở Việt Nam và các bên liên quan bằng các hoạt động giáo dục cho các chuyên gia, sinh viên để họ phát triển các giải pháp phù hợp cho các thành phố thông minh.

SAUNAC là dự án được thực hiện bởi liên minh các trường đại học hàng đầu từ Châu Âu (5 trường) và Việt Nam (6 trường). Thông tin dự án được cập nhật tại trang web: <https://www.saunac.eu>



SAUNAC có 4 mục tiêu cơ bản:

1. Dự án sẽ thúc đẩy các thiết kế, phát triển và ứng dụng các giải pháp phù hợp cho các thành phố bền vững qua việc tăng cường hợp tác giữa các trường ĐH của Việt Nam và Châu Âu cũng như các doanh nghiệp, cơ quan quản lý. Dự án cũng sẽ đem tới các phương thức tiếp cận và mô hình thành công về các thành phố thông minh, gắn kết với các cuộc thi Khởi nghiệp cho sinh viên.
2. Xây dựng một chương trình liên kết về Xây dựng thành phố thông minh trên cơ sở hợp tác các trường đại học, các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời phổ biến nội dung khóa học như là một tài liệu học mở làm hình mẫu cho các khu vực khác tạo nên ảnh hưởng tích cực tới việc hình thành các thành phố bền vững ở những vùng miền khác nhau.
3. Tìm hiểu, trao đổi, và thử nghiệm các phương pháp sư phạm mới, tiên tiến nhất, như Blended learning (phương pháp học tập hòa trộn giữa cách học truyền thống trên lớp và cách học mới e-learning, học tập từ xa), Flipped classroom (lớp học đảo ngược) và ICT methods (ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông)... Khóa học liên kết bao gồm 15 tín chỉ theo khung Châu Âu với chủ đề Xây dựng các thành phố bền vững.
4. Hỗ trợ các trường đại học Việt Nam xác định và thử nghiệm phương pháp sư phạm mới, hiệu quả, có thể sánh ngang với các phương pháp sư phạm đã được phát triển tại các trường đại học Châu Âu.



SAUNAC sẽ đem lại các lợi ích cho những bên liên quan:

Các trường đại học Việt Nam là đối tượng được hưởng lợi trước tiên nhờ việc liên kết hợp tác với mạng lưới các trường đại học, các doanh nghiệp về tăng cường năng lực cũng như phương pháp sư phạm để đổi mới giáo dục và cung cấp dịch vụ giáo dục mới cho Việt Nam.

Sinh viên và học viên cao học, nghiên cứu sinh là đối tượng hưởng lợi trực tiếp. Học viên sẽ được tham gia các khóa học thử nghiệm và các hoạt động trong khuôn khổ dự án. Các học viên sẽ tham gia các hoạt động đánh giá sau khi hoàn thành các khóa học thử nghiệm.

Các tập đoàn, công ty tham gia vào dự án SAUNAC sẽ nắm bắt được các cơ hội quý giá để thích nghi với các khái niệm, học thuyết mới nhất tại các trường ĐH và cơ hội kinh doanh mới. Trước hết, các tập đoàn, công ty sẽ tìm thấy được các ứng viên tiềm năng là các sinh viên làm việc trong các dự án hợp tác giữa các trường đại học và các tổ chức bên ngoài.

Các trường đại học Châu Âu quan tâm tới việc hợp tác với các trường đại học của Đông Nam Á là đối tượng trực tiếp nhận được các giá trị gia tăng mà dự án SAUNAC mang lại. Dự án là nền móng để xây dựng và phát triển các hoạt động hợp tác, trao đổi sinh viên và giáo viên cũng như liên kết nghiên cứu phát triển mới.

Các tập đoàn, công ty châu Âu hoạt động đầu tư vào Việt Nam (FDI) là đối tượng được hưởng lợi khi thị trường tuyển dụng lao động nhắm tới các công ty có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vừa và nhỏ, sẽ được đáp ứng bởi đội ngũ lao động chuyên nghiệp, kỹ năng cao để hoạt động đầu tư bền vững tại Việt Nam.



Ngô Hà